



ที่ สทช ๒๓๐๔/ว ๔๐๐๗๘

สำนักงาน กสทช.
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน ๔ ฉบับ
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (๒) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... (๓) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (๔) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบินพร้อมทั้ง มอบหมายให้สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำร่างประกาศ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม จำนวน ๔ ฉบับ จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความคิดเห็นประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสม ความรอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน ๔ ฉบับ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง RATCHADAPHISEK ROOM ชั้น ๒ โรงแรม เดอะบাজার แบงค็อก กรุงเทพมหานคร หรือร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex <http://surl.li/naghb> โดยขอความกรุณาลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถสแกน QR Code การลงทะเบียน กำหนดการประชุม และห้องประชุม ที่ปรากฏด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม สุวรรณรักษา)

ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
ผู้อำนวยการความสะอาด และเครื่องวิทยุคมนาคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์



สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)
1/1. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๐๕ ๕๓๒๒ ๕๓๓๙ ๕๓๔๘ (ธนพร /ศศิธร)
ประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ saraban_2304@nbt.go.th



ลงทะเบียน



ห้องประชุม



กำหนดการ